

Đừng nghe những lời ngoa quan,
Chúng là bán nước buôn dân một đời.
Chúng là một bọn vô loài,
Giúp quân đế quốc giết người Việt Nam.

Cơ quan tuyên truyền Việt Minh Cao Bằng Lạng

VẠCH MẶT BỌN BÁN NƯỚC NÓI LÁO

Đế quốc càng ngày càng thấy mình càng yếu hơn, còn c.m. thì càng ngày càng mạnh mẽ, nên gần đây thường phải quan lại của chúng như tuần phủ, tri châu, bang tá đi khắp các nơi diễn thuyết lừa gạt dân chúng. Dưới đây báo VNDL vạch rõ những lời nói láo của bọn bán nước cho đồng bào Việt Nam ai thấy đâu thấy bộ mặt gian giả của chúng.

Câu nói láo thứ 1:

"Bọn bí mật là giặc Cộng Sản làm hại dân, Dân chúng phải giúp nhà nước Pháp là ân nhân của mình trừ diệt chúng"

Bọn bí mật không phải là giặc. Bọn bí mật là những người vì nước vì dân mà vui lòng bỏ nhà cửa ra đi gánh vác việc cứu nước. Họ không phải là Cộng Sản, họ là những chiến sỹ của Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh (V.M.). Họ là những đứa con quý hóa nhất của nước nhà của dân tộc. Rồi đây nước ta sẽ độc lập, dân ta sẽ sung sướng là nhờ họ. Vì vậy tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta phải kính trọng và quý mến. Kẻ chiến sỹ cứu quốc kính trọng quý mến họ cũng chưa đủ, chúng ta còn phải nghe lời họ, theo gót họ mà đoàn kết lại, làm thành một lực lượng vững vàng. Đến khi đế quốc yếu hẳn, lực lượng chúng ta đầy đủ thì họ sẽ đi đầu chúng ta đứng lên vũ trang khởi nghĩa đánh đế quốc.

Bây, tầm mười năm nay dân ta vẫn loĩ kẻ thù không đời trời chúng của nhà nước Pháp, bao nhiêu lần đã đứng lên sống chết với chúng, nhưng đến nay vẫn chưa thành công chính là vì trước đây dân ta chưa từng có một đoàn thể

lãnh đạo tài giỏi như đoàn thể Việt Minh, chưa từng có những người lãnh đạo dũng cảm và khôn khéo như những chiến sỹ Việt Minh ngày nay.

Vậy câu nói láo thứ 1 của bọn bán nước phải sửa lại như thế này:

Bọn bí mật là những người chiến sỹ vì nước, mô hình sinh phần đầu. Rồi đây họ sẽ đi đầu dân chúng đứng lên vũ trang khởi nghĩa đánh đế quốc Pháp và giặc Nhật làm cho nước Việt Nam độc lập, dân Việt Nam tự do sung sướng.

Câu nói láo thứ 2:

"Bọn bí mật trên tranh với vài khẩu súng con vài quả tạc đạn thì làm gì nên đối với Tây có súng đại bác tàu bay"

Tây có súng đại bác, tàu bay, tàu bô, nhưng đánh với Đức chỉ có 47 ngày thì quỳ gối chịu hàng, hàng Đức, hàng Nhật, đến hàng Xiêm, thế thì khoe đại bác, tàu bay mà làm gì. Thứ vi nhất là lúc Nhật đánh vào Lạng Sơn, Tây ở Cao Bằng hoảng hốt kêu nhau chạy trốn. Thứ hai bọn ấy mà có tàu bay đại bác thì chúng làm gì. Rồi đây lên tuồng trở cưỡi ngựa lại diễn ra và giặc Nhật lần giặc Tây sẽ như thế hủ quân Anh Mỹ, Tàu thắng trận khắp các nơi.

Còn bọn bí mật, những chiến sỹ Việt Minh tuy trong người chỉ có một khẩu súng ngắn vài quả tạc đạn để hộ thân nhưng họ có một sức lực lấy trời động đất, sức lực của 25 triệu người đứng cùng tấc, chắc có hội tốt đến là bùng lên đánh giết quân thù. Nên nhớ rằng Tây Nhật là người

nước ngoài đến xâm lấn nước ta cướp của, giết người, đốt nhà. Chúng có một người chúng ta có trăm, nghìn người. Chúng ở giữa chúng ta như một người lạ lạc trong rừng. Việc gì chúng cũng nhờ cậy vào chúng ta. Chúng cai trị được chúng ta, ép bóc lột được chúng ta là vì chúng ta chưa biết đoàn kết và quyết tâm đánh chúng. Ngày nào chúng ta biết đoàn kết và quyết tâm đánh chúng thì chúng làm thế nào chống lại được, nhất là lúc này chúng đã hèn yếu và rồi đây chúng sẽ hèn yếu thêm. Vậy câu nói láo thứ 2 của bọn bán nước phải sửa lại như thế này:

Bọn bí mật ngày nay đứng trên tranh để hoạt động c.m. là những kẻ đoàn kết và lãnh đạo hàng ức hàng triệu người đứng sức đánh đế quốc Pháp Nhật với Tàu bay đại bác của chúng.

Câu nói láo thứ 3:

"Dân chúng cầm gậy tập thành làm gì, có địch nổi súng thần công đâu"

Tập thành để đánh Tây Nhật chứ làm gì? và vì chưa có đủ súng nên phải cầm gậy mà tập cho quen, đến lúc có súng sẽ cầm súng. Hoặc nếu không có súng tốt thì cầm súng xấu, thậm chí cầm dao, búa, mác cũng đánh được giặc. Giặc tự phải có súng thần công. Chúng ta tự nhiên vũ khí của chúng ta kém, Nhưng chúng ta sẽ thắng quân giặc là vì: 1) Lúc chúng ta đứng lên vũ trang khởi nghĩa, quân giặc bị Anh Mỹ Tàu đánh thua tụt tung, sẽ yếu lắm rồi. 2) Lúc ấy chúng ta lại khôn

khéo dùng lối du kích để đánh quân giặc, đánh lúc chúng không ngờ, không phòng, đầu chúng có súng thần công cũng chịu phép. Biết đoàn kết và biết đánh du kích thì súng tốt của Tây Nhật sẽ về tay chúng ta và chúng ta sẽ thắng chúng.

Vậy câu nói láo thứ 3 của bọn bán nước phải sửa lại như thế này:

Muốn đánh Tây Nhật phải tập tu tập về là trường học du kích sau này đánh du kích thì không sợ súng thần công của Tây Nhật và sẽ thắng Tây Nhật.

Câu nói láo thứ 4:

"Rubic Tàu hay Anh Mỹ vào làm gì? Chúng nó vào đánh Tây Nhật đi rồi lại chiếm luôn nước mình, như thế là đối chủ, thật lớn công vô ích."

Anh Mỹ, Tàu và nhiều nước khác đứng đánh nhau với Nhật và bọn Tây theo Nhật. Như thế, họ là bạn của chúng ta. Nhờ họ mà kẻ thù chết sống của chúng ta sẽ yếu sẽ bại và chúng ta sẽ có hội tốt lấy lại đất nước. Trái lại chúng ta đánh Nhật Tây cũng giúp cho họ một phần, đỡ gánh nặng cho họ một ít. Vì vậy chúng ta với họ là bạn đồng minh. Đến lúc vì việc đánh Nhật mà họ kéo quân vào nước ta, sự quan hệ giữa họ và chúng ta lại càng mật thiết hơn. Chính lúc ấy là cơ hội rất tốt cho chúng ta đứng lên vũ trang khởi nghĩa đánh chính quyền. Cơ hội ấy đoàn thể Việt Minh sẽ không bỏ qua. Cơ hội này là nghìn năm một dịp, bỏ đi qua thì bao giờ lại có! Vì vậy nên chúng ta phải nỗ lực chuẩn bị, chuẩn bị đủ mọi đường chờ cơ hội tốt đến là đứng lên. Tây Nhật đến ngày sẽ chết và trên xác chết của Tây Nhật dân tộc Việt Nam sẽ cầm lá cờ độc lập, tự do, dân tộc Việt Nam là ông chủ của đất nước Việt Nam.

Vậy câu nói láo thứ 4 của bọn bán nước phải sửa lại như thế này: Vì việc đánh Nhật Anh Mỹ Tàu có thể kéo quân vào nước ta, và chính lúc ấy là cơ hội rất tốt cho dân tộc Việt Nam ta đứng lên vũ trang khởi nghĩa đánh lấy Nhật đánh lại chính quyền, đánh được

Tây Nhật, đánh được chính quyền, dân tộc Việt Nam sẽ bắt tay với Anh Mỹ Tàu và tất cả các nước dân chủ trên thế giới để xây dựng nên hoà bình thế giới.

Tây Nhật, đánh được chính quyền, dân tộc Việt Nam sẽ bắt tay với Anh Mỹ Tàu và tất cả các nước dân chủ trên thế giới để xây dựng nên hoà bình thế giới.

Câu nói láo thứ 5:

"Bọn Cộng Sản là bọn theo Nga Nga là một nước dốt man, lộn xộn, xấu xa.

Dân Nga là kẻ thù của nhà nước Nga."

Việt Minh không phải là Cộng Sản. Việt Minh không theo Nga. Nhưng Việt Minh cũng như phần đông nhân dân thế giới phải công nhận Nga là một nước rất tốt, rất giàu, rất mạnh, rất văn minh trong phe chống xâm lược. Việt Minh cũng hết sức mong Nga sẽ thắng Đức, vì Nga sẽ thắng Đức là phe chống xâm lược sẽ thắng phe xâm lược, là Nhật sẽ bại, là chúng ta sẽ được độc lập. Hiện nay trên thế giới không những người C.S. cho nước Nga là tốt mà các nước trong phe chống xâm lược cũng cho Nga là tốt, cho đến phần đông nhân dân những nước xâm lược như Đức Nhật cũng cho nước Nga là tốt. Một nước sao đánh được nước Đức, làm sao được phần lớn thế giới khen ngợi? Vậy câu nói láo thứ 5 của bọn bán nước phải sửa lại như thế này: Việt Minh tuy không phải là Cộng Sản nhưng Việt Minh phải công nhận nước Nga là nước rất tốt, rất giàu, rất mạnh rất văn minh trong phe chống xâm lược, có công nhất trong việc đánh Đức là cốt trụ của phe xâm lược và vì đó mà giúp cho cuộc dân tộc giải phóng chúng ta không ít.

Câu nói láo thứ 6:

"Chúng ta không cần cứu Tây. Lực lượng chúng ta giải, Tây sẽ cho chúng ta độc lập. Nhưng độc lập mà làm gì nếu độc lập rồi lại cướp bóc lung tung như lúc Tây mới đến."

Xưa nay Tây vẫn ru dân ta ngủ với câu hát: "dân Việt Nam ngoan nhè. Ra sức đi phụ, nộp thuế, đưa lính cho Tây cưỡi. Mai sau lúc nào dân Việt Nam giỏi giang, đi tù cách tự trị, người Tây sẽ trả nước lại cho."

Nhật mới đến cũng lấy "dân Việt Nam ngoan nhè. Ra sức giúp cho người Nhật, rồi Nhật sẽ dạy cho dân Việt Nam giỏi giang để mai sau tự cai trị lấy mình."

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh, không bao giờ để cho đế quốc lừa gạt một cách trẻ con như thế. Chẳng qua xưa nay cuộc c.m. chưa thành là vì điều kiện chưa đủ, cơ hội chưa đến. Ngay từ ngày Tây mới sang hay Nhật mới lại phân đồng dân chúng Việt Nam đã biết rằng bọn đế quốc này là kẻ thù giết chết chúng ta, chúng ta muốn sống thì phải làm c.m. đánh đuổi chúng.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh, dân tộc Việt Nam biết rằng muốn tự do sung sướng trước phải độc lập. Độc lập rồi thì việc gì mình cũng làm được. Độc lập rồi chúng ta sẽ thi hành chương trình Việt Minh, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ giàu mạnh, ngang hàng với các nước giàu mạnh trên thế giới. Độc lập để làm việc tốt đẹp như thế, chứ sao không làm gì? Còn nhắc lại cảnh cướp bóc như thế lúc Tây mới đến, sao không nói đó là vì Tây gây nên, chứ sau này làm gì có cảnh như thế.

Dân tộc Việt Nam không chỉ là một dân tộc thông minh, dân tộc Việt Nam nhất là một dân tộc tự cường, không bao giờ cam tâm làm nô lệ cho kẻ khác. Xưa kia như thế, ngày nay cũng như thế. Cho nên chuyện này thế nào dân Việt Nam cũng nắm lấy cơ hội tốt đánh đuổi Tây Nhật xây dựng nước Việt Nam yêu quý cuối chúng ta.

Vậy câu nói láo của bọn bán nước phải sửa lại như thế này: Chúng ta phải đánh Tây Nhật làm cho nước ta độc lập, để thi hành chương trình Việt Minh thì nước ta mới giàu mạnh, ngang hàng với các nước giàu mạnh trên thế giới. Lúc ấy mỗi người dân Việt Nam đều được tự do và sung sướng. Mục đích của cuộc c.m. chúng ta là ở đó.

Báo VNDL.

(theo ý kiến của một du, giả)
Vì thư tư gửi cho Nhà báo thường hay mặt và chăm, vậy từ nay có thư tư gửi cho nhà báo các đ. nên nhớ bạn tình chuyên.